



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

TÂM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

THÔNG TIN KỲ NÀY:

- Lời chào của Hiệu trưởng
- Biểu diễn mừng xuân
- Hội trại
- Hội Học sinh
- Gây quỹ ủng hộ nạn nhân Nepal



Trên: Hợp tác cùng lên kế hoạch và tiến hành. Các em học sinh từ nhà đang tự làm những con rối cho buổi diễn rối vào buổi trại đêm.

Dưới: Các em học sinh lớp IGCSE đang tất bật chuẩn bị cho buổi thực hành thí nghiệm cho bài thi thử của mình.



Kính thưa Quý Phụ huynh,

Không lời nào có thể diễn tả được sự cảm kích chân thành tấm chân tình của Quý vị trong hoạt động gây quỹ bán bánh ngọt và trà được các em học sinh trong Hội học sinh tổ chức, với phần hỗ trợ của các em lớp IGCSE, nhằm giúp chia sẻ phần nào nỗi đau và mất mát của các nạn nhân trong thảm họa động đất Nepal vừa qua. Tất cả chúng ta đã cùng làm một điều rất đáng trân trọng!

Xin thông tin đến Quý vị lịch thi bắt đầu từ 02.06 như sau:

Học kỳ 2	
Tiếng Anh – bài thi Nghe	02.06.2015
Tiếng Anh – bài thi Viết	05.06.2015
Tiếng Anh – bài thi Vấn đáp	Từ 02 đến 05.06.2015
Tiếng Anh – bài kiểm tra toàn diện	08.06.2015
Toán – bài thi số 1	09.06.2015
Toán – bài thi số 2	09.06.2015
Khoa học	10.06.2015

Nhân đây, tất cả chúng ta hãy chúc cho con em mình cùng hoàn thành kỳ thi này với kết quả tốt nhất bằng sự nỗ lực hết mình của các em.

Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ Quý vị.

Trân trọng,

Dudley Schroeder
Hiệu trưởng

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403

Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Trên: Bánh ngọt và trà: một sự kết hợp tuyệt vời cho hoạt động gây quỹ.



Trên: Khu vực phục vụ trà đang khá bận rộn và các cô gái của chúng ta đã nỗ lực hết mức có thể. Doanh thu mang về hơn 26 triệu tiền Việt. Một thành công ngoài mong đợi!



Trên: Các em học sinh có cơ hội được mua những chiếc bánh mình thích, cũng là cách để giúp đỡ các nạn nhân Nepal.



Trên: WOW! Những chiếc bánh này được bán hết chỉ chưa đến 2 phút. Chỉ nhìn thôi là quý vị đã hiểu vì sao rồi đấy!

Hội diễn mừng Xuân

Mùa xuân là khoảng thời gian đẹp nhất khi trăm hoa đua nở, vạn vật lung linh, căng tràn sức sống dưới ánh nắng mặt trời. Mọi thứ như được tái sinh, cây đâm chồi nảy lộc, hương thơm lan tỏa, đánh thức thiên nhiên sau một giấc ngủ đông dài. SIS Vũng Tàu đã quyết định cùng tổ chức hội diễn mừng Xuân để chào mừng mùa đẹp nhất trong năm – cũng là cơ hội để những tài năng tiềm ẩn có cơ hội được tìm thấy và nuôi dưỡng.

Các tiết mục là sự kết hợp giữa hát, múa và biểu diễn nghệ thuật. Bắt đầu chương trình, Brian (lớp 9) đã trình diễn một bài nhạc bằng cây đàn vi-ô-lông quen thuộc, làm rung động trái tim của bao thính giả với những ngón tay điêu luyện và kĩ thuật chơi đàn chuyên nghiệp của mình. Tiếp sau Brian, Carol (lớp 9) tiếp nối bằng piano với sự lắng nghe chăm chú và hòa nhịp của đám đông theo từng phím nhạc. Cuối cùng, Betty (lớp 10) gửi đến mọi người một phần trình diễn vừa đàn piano vừa hát một ca khúc quen thuộc của Bruno Mars. Ba bài biểu diễn đơn đã mở đầu một cách ngoạn mục cho hội diễn mừng Xuân diễn ra ngày hôm đó.

Tiếp theo chương trình, hoạt động thi đấu giữa các Nhà và thi vẽ trứng là hai phần chính. Học sinh tập trung theo Nhà, trang trí 10 quả trứng được giao trong vòng 30 phút. Các em phải chọn chủ đề và hỗ trợ nhau cùng thực hiện. Khi việc trang trí đã xong, các thầy cô sẽ giấu đi những quả trứng đó và chương trình Săn kho báu được bắt đầu cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 4!

Lớp 1 và 2 trình diễn phần tiết mục múa mừng lễ Phục Sinh. Tiết mục của Anna (Lớp 8) đi liền sau đó. Tiếp theo sau là phần tham gia đóng góp của học sinh khối Song ngữ lớp 3 và 4. Kết thúc chương trình là hai tiết mục do lớp 5 và 6 Quốc tế đảm nhiệm và bài hát bế mạc được các em học sinh toàn trường cùng tham gia. Một tiết mục “trên cả tuyệt vời” với những chiếc cốc được chuyển đi lần lượt giữa các em, với những tiếng gõ nhịp đều đặn, tạo ra nền nhạc hoàn hảo và đặc biệt hơn cả nhạc cụ thường dùng. Chương trình đã kết thúc với dàn đồng ca của Trường bằng một bài hát theo phong cách Acapella. Tiết mục đã thành công rực rỡ, xứng đáng với công sức và sự khổ luyện của các em.

Tóm lại, đó là một ngày tuyệt vời cho cả Quý phụ huynh, giáo viên và các em học sinh. Kết quả cuối cùng được ghi nhận như sau:

Đội thắng cuộc: **Dragon**

Đồng hạng nhì: **Unicorn and Hydra**

Hạng ba: **Phoenix**



Từ trên xuống dưới: Một vài giáo viên đang cật lực thử vượt sông trong khi thầy Joseph thì cứ chễm chệ ngồi ra đó! Các em học sinh đã chứng minh cách làm đúng. Bức hình cuối ghi lại hình ảnh về thiết kế tuyệt vời của các em nhà Phoenix khi đang dần hoàn tất cờ của Nhà mình. Và đương nhiên, các em đã chiến thắng bằng sự phối hợp và tài năng của mình.

Hội trại

Hội trại lần này là một trong những thành công khác của năm học với sự tham gia nhiệt tình của các em từ lớp 5 đến lớp 9. Phần tường thuật của sự kiện đã được trình bày chi tiết trong thư tháng Tư. Ở số này, chúng tôi gửi kèm một số hình ảnh thú vị khác của ngày hội trại.

Gây quỹ ủng hộ Nepal

Chúng ta đều biết về thảm họa động đất xảy ra ở Nepal gần đây. Con số người thiệt mạng chưa dừng lại ở 8,500 người và nhu cầu về nước uống, lương thực, nơi ở đang là vấn đề cấp bách cho hơn 600,000 người còn sống sót nơi đây.

Tại SIS Vũng Tàu, chúng tôi khuyến khích tinh thần trách nhiệm vì xã hội đến học sinh toàn trường. Chúng tôi muốn các em có một cuộc sống lương thiện và chân thành ngay từ khi mới bước chân vào trường, khi rời khỏi trường, và thậm chí khi các em đã trưởng thành. Một cách để đạt được mục tiêu này chính là giúp các em nhận thức được những gì đang diễn ra quanh mình và cùng chung tay hành động vì nhân loại.

Hoạt động gây quỹ thông qua bán bánh và trà đã được sự tham gia nhiệt tình từ các thầy cô, Phụ huynh và học sinh. Các em mang bánh đến trường và bán với giá 15.000 đồng một phần. Nếu có kèm thêm trà thì giá bán sẽ là 20.000 đồng. Các em trong Hội học sinh phụ trách tổ chức và số tiền ủng hộ thu về vượt hơn 28.000.000 đồng! Một con số không nhỏ với chỉ trong bốn giờ bán bánh.

Số tiền này sẽ được gửi đến Quỹ hỗ trợ thiên tai mang tên Secret Garden ở Nepal. Secret Garden ban đầu là một nhà nghỉ, và được điều hành bởi một phụ nữ người Anh. Cô đã quyết định không quay trở về quê hương mà ở lại và thành lập quỹ hỗ trợ những nạn nhân trong thảm họa động đất. Số tiền gây quỹ đã lên đến hơn 16.000 USD và được sử dụng hết để mua những nhu yếu phẩm và xây dựng nơi ở cho các nạn nhân ở Nepal. Người phụ nữ ở trên là bạn của thầy Reuben và điều này đảm bảo rằng số tiền thu được ở Trường sẽ được chuyển đến những nạn nhân ở Nepal một cách đầy đủ và an toàn. Nếu quý vị muốn biết thêm nhiều thông tin về quỹ từ thiện này, cũng như hình ảnh bán bánh gây quỹ của Trường, xin vui lòng truy cập địa chỉ Facebook:

Secret Garden Disaster Relief

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh khi đã cùng tham gia đóng góp cho hoạt động từ thiện này. Như mọi khi, chúng tôi vô cùng tự hào về tấm lòng vàng của quý vị.



Đây chỉ là một vài hình ảnh về Ngày hội Quốc tế đầu tiên ở trường. Hình thứ nhất là hình toàn cảnh một sảnh trưng bày. Học sinh thiết kế quầy hàng của mình bằng những món ăn, hình ảnh và trang phục. Kế đến là gian hàng về Đài Loan của em Lynn và cô Meiling. Bên trái: Erik với áo thun in hình cờ tổ quốc và món ăn truyền thống của người Na Uy.



Cathy cùng nhóm bạn của mình đang thuyết trình về thể loại nhạc đồng quê. Các em trình bày về Dolly Parton và những đóng góp của cô ấy cho nền âm nhạc thế giới, và chiếu lên màn hình những ca từ của bài hát "Jolene".

Ngày hội Quốc tế

Như một phần của môn học SOSE, thầy Riaan tổ chức cho các em từ lớp 5 đến lớp 9 buổi triển lãm về các quốc gia khác nhau. Không chỉ trình bày về những nét đặc trưng, các em học sinh còn chuẩn bị món ăn và diện trang phục truyền thống cho quốc gia của mình. Quý vị phụ huynh trở thành khách mời vinh dự cho ngày hội này. Chúng ta được dạo quanh Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Nhật bản Indonesia... và nhiều nhiều nữa! Các em đã nói về quốc gia mình chọn, trình bày thêm nhiều điều mới lạ với mọi người đến tham dự ngày hội.

Hoạt động này vừa cho các em sự hiểu biết, đồng thời cũng tăng thêm sự tôn trọng các nước bạn trên thế giới – một chìa khóa quan trọng để trở thành công dân toàn cầu tương lai (xem thêm bên dưới).

Mục tiêu học tập của học sinh

Hướng đến việc xây dựng các em thành những con người tích cực, chủ động và công dân có trách nhiệm là một trong những mục tiêu giáo dục chính. Điều này có ý nghĩa gì? Hoạt động gây quỹ được nhắc đến phía trên là lời giải thích hoàn hảo nhất. Công dân thế kỉ 21 là những người nhận thức được vấn đề xã hội diễn ra xung quanh và chủ động thực hiện bằng những hành động thiết thực, tạo nên giá trị sống đích thực cho nhân loại. Hoạt động bán bánh ngọt gây quỹ là một cách thiết thực để các em học sinh của chúng ta hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi công dân toàn cầu trong đời sống xã hội thực tại.

Tin tức khác

Những bài thi thử cho học sinh lớp IGCSE1 sẽ bắt đầu từ ngày 02.06 trong những phòng thi cách biệt, tương tự như các em ở lớp IGCSE2 hiện nay. Chúng tôi muốn các em được trải nghiệm những điều sẽ có thể diễn ra trong kỳ thi chính thức năm sau, với điều kiện phòng thi được canh gác nghiêm ngặt và thời gian hạn chế. Điều tốt nhất chúng tôi mong đạt được chính là giảm bớt áp lực căng thẳng trong phòng thi – điều mà hầu hết học sinh phải đối mặt. Nếu làm được điều đó, các em sẽ cảm thấy thoải mái hơn và kết quả thi thực hiện nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Các em học sinh lớp EPP Quốc tế 5 và 6 đang bận rộn với một dự án âm nhạc mới trong tháng này. Các em sẽ "trình làng" những màn biểu diễn các thể loại rock kinh điển, nhạc đồng quê hay R&B. Đây là một ý tưởng hay để các em mở rộng ra giới hạn yêu thích của mình và học tập được nhiều hơn thay vì chỉ mãi chú tâm vào thể loại K-POP!!!

Kính thưa quý vị, một lần nữa: kỳ thi Tiếng Anh của các em sẽ bắt đầu từ ngày thứ Ba, 02.06.2015 sắp đến.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn